



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 11 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,079 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,164,859 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,302 ราย รักษาหายสะสม 2,090,253 ราย ยังรักษาอยู่ 53,455 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย เสียชีวิตสะสม 21,151 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 269,392,648 ราย เสียชีวิต 5,310,964 ราย รักษาหาย 242,235,166 ราย ผู้รับวัคซีนแล้ว 97,177,327 โดส

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ พบโควิดสายพันธุ์โอมิครอน แล้ว 64 ประเทศ/พื้นที่ โดยพื้นที่ใหม่คือ สิงคโปร์ เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ WHO เตือนโอมิครอนอาจเปลี่ยนทิศการระบาดใหญ่ ขอให้ทุกประเทศยกระดับการเฝ้าระวัง การตรวจโรค และการลำดับพันธุกรรม **สหรัฐอเมริกา** ส่งแพทย์ทหาร ทำหน้าที่แทนบุคลากรทางการแพทย์ในหลายรัฐ หลังการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 **อิสราเอล** ประกาศขยายเวลาปิดประเทศอีก 10 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอน

ไต้หวัน เร่งตรวจสอบกรณีนักวิทยาศาสตร์ติดเชื้อโควิด 19 หลังถูกหนูนท้องทดลองกัด **สิงคโปร์** พบผู้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 เข็มที่ 3 ติดเชื้อ 'โอมิครอน' อีก 2 ราย **ออสเตรเลีย** เล็งโทษปรับผู้ไม่ฉีดวัคซีนโควิด 1.4 แสนบาท **FDA** ไฟเขียวขึ้นทะเบียนยา "Evusheld" ป้องกันเชื้อไวรัสก่อโควิด **ฝรั่งเศส** เปิดร้านขายยาทุกวันอาทิตย์ เพื่อเร่งฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้น

นักวิจัยญี่ปุ่น พบอัตราการติดเชื้อโควิด 19 โอมิครอน มีสูงแม้ฉีดวัคซีนแล้ว แพร่เชื้อเร็วกว่าเดลตา 4.2 เท่า และหลบภูมิคุ้มกันได้มากกว่า **อังกฤษ** เชื้อโอมิครอนแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าในแอฟริกาใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 249 คน คาดจะมีผู้ติดเชื้อกว่า 64,000 คนใน 2 สัปดาห์ **เกาหลีใต้** ปรับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเร็วขึ้น เป็นหลังฉีดเข็มสอง 3 เดือน

ประเด็นสำคัญ

1.ไทยคุมโควิดดี ชัยอันดับความมั่นคงสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ newtv.acnews tnnthailand pptvhd36 thaigov สปริงนิวส์

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ล่าสุดประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลก ประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ Global Health Security Index : GHS ปี 2021 จาก 195 ประเทศ ด้วยคะแนน 68.2 จาก 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย จากการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด COVID - 19 โดยประเมิน 37 ตัวชี้วัด อาทิ การป้องกันการแพร่ระบาด การตรวจหาเชื้อและติดตามดูแลผู้ป่วย การรับมือการแพร่ระบาด ระบบสาธารณสุข การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล การจัดการกับความเสี่ยงด้านการเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม เป็นต้น โดยประเทศที่อยู่ใน 10 อันดับแรก คือ 1. สหรัฐอเมริกา 2. ออสเตรเลีย 3.ฟินแลนด์ 4. แคนาดา 5. ไทย 6. สโลวาเนีย 7. สหราชอาณาจักร 8. เยอรมนี 9. เกาหลีใต้ และ 10. สวีเดน

ด้านนายกรัฐมนตรื ขอขอบคุณบุคลากรด้านหน้า ทุกภาคส่วน และคนไทยที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้ ในปี 2019 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 6 ของโลก

2.สายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันชุดตรวจ ATK ที่ใช้อยู่สามารถตรวจพบได้ทุกสายพันธุ์ และวิธีการตรวจหาสายพันธุ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจจับได้แม้มีการกลายพันธุ์เพิ่ม ซึ่งลักษณะการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงร่วม กับการแพร่เชื้อที่เร็วของโอมิครอนอาจเป็นตัวช่วยให้โควิดยุติได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ การตรวจด้วยวิธี SNP genotyping สามารถตรวจจับได้ เมื่อพบตำแหน่งที่คล้ายกับเดลตา อัลฟา และเบตา ในตัวอย่างเดียวกันจะเข้าข่ายสงสัยเป็นโอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน แนวหน้า

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เตรียมพร้อมรับมือโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน เตรียมความพร้อม ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.สังกัด กทม. อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เตียงรับผู้ป่วย ส่วนศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม

พร้อมเปิดให้บริการหากมีความจำเป็น

3. เงินชดเชยค่าบริการรอจ่ายโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ มติชน topnews สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอิศรา newtv.nationtv.)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ได้ลงนามอนุมัติโอนเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท ชดเชยค่าบริการหน่วยบริการและสถานพยาบาลที่รอจ่ายจากการให้บริการประชาชนช่วงวิกฤติโควิด 19 เดือน พ.ค.- ส.ค. 64 ตามที่ สปสช. ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 20,829.23 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา

4. วัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, kapook)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงทิศทางในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ว่า ประเทศไทย มีวัคซีนหลากหลายชนิด และเพียงพอให้บริการ สำหรับยอดการฉีดวัคซีนที่ชะลอตัวลง เพราะที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมาก ได้รับวัคซีนไปแล้ว และมีกลุ่มที่ลังเลซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีน ขณะนี้ฉีดได้ 98 ล้านโดส คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดสในปีนี้แน่นอน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รอผลการศึกษาระดับนานาชาติ พร้อมจัดหาเมื่อมีวัคซีนที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ศ.นพ.พย ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า การกระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสาร “VACCINE” ที่เก่าแก่และยอมรับทั่วโลก เป็นการกระตุ้นด้วยแอสตราเซนคาได้ผลดี ส่วนการศึกษาการกระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อตายด้วยวัคซีนชนิดต่างกัน ได้แก่ วัคซีนเชื้อตาย ซิโนฟาร์ม, virus vector แอสตราเซนคาก้า หรือ mRNA ไฟเซอร์ ที่ระยะเวลา 3 เดือนหลังเข็มที่ 2 ได้ส่งไปในวารสารแล้ว พร้อมกับเผยแพร่ใน MedRxiv ทั้ง 3 วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้ในระดับที่แตกต่างกัน ถ้าวัดภูมิต้านทานต่อสไปค์ (Spike) โปรตีน การกระตุ้นด้วย mRNA จะได้ภูมิต้านทานสูงสุด รองลงมาคือ virus vector และเชื้อตาย โดยวัคซีนเชื้อตายเป็นตัวเริ่มต้นที่ดี แต่เป็นตัวกระตุ้นที่ไม่ดี ในการกระตุ้นควรใช้วัคซีน virus vector หรือ mRNA

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)

-หนุ่มวิเชียรบุรีโพสต์ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยายอายุ 102 ปีทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด หากมีผลข้างเคียงใครจะรับผิดชอบ

5. ชี้แจงไม่ได้เสียชีวิตจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

- กรณีนางหนูเพ็ญ มาลา อายุ 78 ปี อยู่ที่ตำบลระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิตที่ รพ.หนองไผ่ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 ป่วยด้วยอาการท้องเสียหลังได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ 3 วัน และเป็นโรคเบาหวาน ระหว่างทำพิธีศพได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่า ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ก่อนจะเสียชีวิต ด้านนพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า การเสียชีวิตไม่ได้มาจากวัคซีน แต่เกิดจากติดเชื้อที่ลำไส้และในกระแสเลือด อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกลุ่มญาติซึ่งเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง

6. กำหนดแผนรับปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ topnews

- นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุม ศบค. ครั้งที่ 201/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ และผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาแผนการให้บริการวัคซีน ปี 2564 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วประเทศ และมาตรการป้องกันโรคในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ททท.เตรียมการจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>7. เตือนระวัง 2 เด้ง 'PM 2.5 โควิด' ถล่มระบบทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน thebangkokinsight)</p> <p>-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลเรื่องภาวะฝุ่น PM 2.5 ว่า แจ้งเตือนประชาชนว่าการสวมหน้ากากอนามัยหากไม่ได้เป็นรุ่นที่รองรับการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน อาจป้องกัน PM 2.5 ไม่ได้ติดัก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีค่า PM 2.5 สูง สำหรับความเชื่อมโยงของ PM 2.5 และโรคโควิด-19 คือจะทำลายหรือเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน โอกาสที่จะถูกซ้ำเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่แพร่ได้เร็วอาจเกิดขึ้นได้ เน้นย้ำในการป้องกันโควิด-19 คือ 4 สิ่ง คือ บุคคลเสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง และช่วงเวลาเสี่ยง รวมทั้งต้องระวังเรื่องฝุ่นซึ่งเป็นสถานการณ์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมา จะก่อให้เกิดปัญหาได้</p> <p>8. คลัสเตอร์การระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก, ch7</p> <p>- ลำพูน พบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 102 ราย จนท.ขอให้ ปชช.เข้ารับวัคซีน สตูล พบรายใหม่เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยจำนวน 65 ราย มาจากต่างประเทศ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ปราจีนบุรี พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจาก คลัสเตอร์โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอำเภอทับปุดบุรี ค้นหากลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกว่า 200 คน พร้อมเปิดศูนย์พักคอย</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย thebangkokinsight thailandplus thaigov)</p> <p>- รมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ กำชับหน่วยงานสาธารณสุขสื่อสารทำความเข้าใจให้ประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีน จัดบริการเชิงรุกในพื้นที่เข้าถึงยาก และกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนสร้างความปลอดภัยการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว สำหรับการดำเนินงาน COVID Free Setting เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมี COVID Free District 3 อำเภอ ได้แก่ เขาค้อ น้ำหนาว และบึงสามพัน ร้อยละ 70, COVID Free City ที่ภูทับเบิก ร้อยละ 80, COVID Free Zone ต้องได้ร้อยละ 100 ส่วน COVID Free Station เช่น สถานีบริการน้ำมันขณะนี้ 5 อำเภอ ฉีดได้ครบ 100% แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา)</p> <p>- นายกรัฐมนตรี สั่งการคุมเข้มรถขนส่งสาธารณะทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และนโยบายเปิดประเทศ โดยกรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติ 10 ข้อ ให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเตือนช่วงวันหยุดยาวประชาชนงดอย่าตกหลังก่อนพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์พบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หลายยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงว่า หน้ากากอนามัยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 95% ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด สำหรับค่าผลต่างความดัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคจากการสวมใส่ เพราะเป็นค่าที่แสดงถึงความสบายในการสวมใส่เท่านั้น พบว่าอยู่ในช่วง 4-6 mm H₂O/cm² อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- จ.บึงกาฬ จัดมหกรรมคนบึงกาฬร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 ด้วยการฉีดวัคซีน 10,000 โดส ที่หอประชุมโรงเรียนหนองเข็งพิทยาคม ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน โดยมีการจับแจกรางวัลต่างๆมากมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>- กทม. เปิดเผยข้อมูล ผ่านเฟซบุ๊ก "กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์" ว่า จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม มีสถานประกอบการในกทม.ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA /SHA Plus) แล้ว 11,799 ราย เป็นมาตรฐาน SHA 9,793 แห่ง และ SHA Plus 2,006 แห่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>Kick off ภัยไข้เจ็บ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ,บ้านเมือง สยามรัฐ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. จะเป็นประธานงาน Kick off ภัยไข้เจ็บ ที่ถนนสวรรคตชายโขง หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ (11 ธ.ค.) ซึ่งจะเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงภาคการเกษตร สาธารณสุขกับภาคการท่องเที่ยว เป็นโมเดลการสร้างรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน เช่น ปล่อยรถตุ๊ก รถทัวร์ เส้นทางท่องเที่ยวสายกัญชานครพนม การออกบูธ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ การให้ความรู้การปลูกและแปรรูปกัญชา ตลาดนัดกัญชาชุมชน เครือข่ายหมอชาวบ้านในการรักษาสูตรตำรับกัญชา จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน topnews)</p> <p>- ปลูกแล้ว ‘กัญชาครวเรือน 6 ต้น’ แห่งแรก ที่ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชามาตรฐาน ภายใต้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและถูกกฎหมายอย่างครบวงจร นำผลผลิตใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ในชุมชนและสถานพยาบาล ช่วยสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน</p>	-
<p>ก้าวทำใจ ss4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน สำนักข่าวไทย thebangkokinsigh acknew. Thaigov thailandplus)</p> <p>-รรมช.สธ.ติดตามการดำเนินงาน ก้าวทำใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเตรียมเข้าสู่ซีซั่นที่ 4 โดย ซีซั่น 1-3 มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานรวม 97,196 คน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกซีซั่น จากการรณรงค์และเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายมากขึ้นให้เหมาะสมกับอายุ สภาพร่างกายและความถนัดของแต่ละคน มีการสะสม Health Point แลกของรางวัล เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายมากขึ้น</p>	
<p>ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(acnews)</p> <p>- รรมช.สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และบรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสและความท้าทาย "สมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ" ว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 แม้ตลาดสมุนไพรได้รับผลกระทบ แต่ปัจจุบันกลับขยายตัวอีกครั้ง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีกระแสตอบรับที่ดี ทำให้มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4.56 หมื่นล้านบาท เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และใช้รักษาควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เช่น สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก ต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักในหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารเป็นยา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น</p> <p>ด้าน นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปี 2560-2562 ไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดสมุนไพรร้อยละ 10.3 ส่วนตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดพร้อมดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาอาการไอหวัด และแก้แพ้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p>	
<p>วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ tnnthailand)</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารดำรงนिरาดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย แนวโน้มอัตราการเกิดโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี มะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้จากการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรดำเนินชีวิต และมะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก</p>	
<p>เปิดคำรักษาโรคไต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch 7</p> <p>- จากข้อมูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบคนไทยไม่น้อยกว่า 26 ล้านคน เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องจากการบริโภคโซเดียม มีค่าใช้จ่ายการรักษาสุขภาพราว 100,000 ล้านบาทต่อปี จาก 5 โรคเรื้อรัง คือ ความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน โรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน โรคหัวใจ 500,000 คน โรคหลอดเลือดสมอง 500,000 คน เบาหวาน 4 ล้านคน ค่ารักษาพยาบาลโรคไตต่อผู้ป่วย 1 คนอยู่ที่ 250,000 บาทต่อปี กลุ่มเสี่ยงไตวาย 13,000 คน ต้องล้างไตมากกว่า 200,000 คน หรือราว 5,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดปริมาณโซเดียมในการผลิตด้วย ประชาชนสามารถดูข้อมูลโซเดียมในอาหารได้ที่ซองในข้อมูลโภชนาการหรือโหลดแอปพลิเคชัน food choice ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 1,700 ชนิดที่ได้รับมาตรฐาน</p>	-
<p>Ice Bathing ไม่ช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน คมชัดลึก tnthailand springnews Chiangmainews)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ออกมาชี้แจงว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การทำ Ice Bathing สามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าวิธีการ Ice Bathing สามารถรักษาหรือชะลอโรคมะเร็งได้ อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพ การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีใช้ความเย็น ต้องใช้เครื่องมือพิเศษโดยแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มักจะอายุมากและร่างกายไม่แข็งแรง หากเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายที่รวดเร็ว จากอุณหภูมิปกติไปสู่อุณหภูมิที่เย็นจัด อาจกระตุ้นให้อาการกำเริบถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-
<p>อากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศในช่วงวันที่ 10-13 ธันวาคม ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ธันวาคม ความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส</p>	-
<p>สร้างศูนย์บริการสุขภาพบนเกาะหลีเป๊ะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ครม.สั่งจรรยาที่จังหวัดกระบี่ ได้อนุมัติงบประมาณ 83 ล้านบาท งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 2565 ให้มีการสร้างศูนย์บริการสุขภาพบนเกาะหลีเป๊ะ พร้อมเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทันที ให้แล้วเสร็จ 1 ปี พร้อมเตียงผู้ป่วยจาก 3 เตียงเป็น 10 เตียงและเครื่องมือทางการแพทย์นั้น สร้างความดีใจให้ชาวบ้านบนเกาะหลีเป๊ะ รวมทั้งนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน</p>	-
<p>มทกรมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 7 ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการวิจัยทำหายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัด "มหกรรมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" เพื่อสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งส่วนราชการและเอกชน โดยมีกรมในครั้งนี้อยู่ร่วมกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 ภายใต้ประเด็น "พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤติสุขภาพ"</p>	-
<p>เฝ้าระวังไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์ สยามรัฐ ch7 กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จีนออกแถลงการณ์ว่า พบผู้หญิง อายุ 54 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองจี้จก ในมณฑลเสฉวน เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ประกอบกับที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคใช้หวัดนกชนิดความรุนแรงสูง (HPAI) ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดมากถึง 4,578 จุด โดยเป็นผู้ป่วยที่พบสายพันธุ์ H5N6 จำนวน 61 ราย และในประเทศจีน ส่วนใหญ่อยู่ที่มณฑลเสฉวน สำหรับกรมปศุสัตว์ยังคงมาตรการชะลอการนำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักร สำหรับประเทศที่พบการรายงานการเกิดใช้หวัดนกชนิด รุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อมาสู่ประเทศไทย</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง ผู้จัดการ</p> <p>-ตามที่มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยาहारาก และยาจันทลีลา ช่วยลดโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19 นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ตำรับยาहारาก และตำรับยาจันทลีลา เป็นตำรับยาสมุนไพรที่แพทย์แผนไทย ใช้รักษากลุ่มอาการไข้ ยังไม่พบข้อมูลการศึกษาวิจัยที่สามารถใช้เป็นหลักฐานระบุว่าช่วยรักษาโรคโควิด-19 หรือช่วยลดโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้</p>	